



นาง ยุพดี สุขเกษม

ประวัติ	นาง ยุพดี สุขเกษม เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นบุตรของ นาย บัง วานิช และ นางทองอยู่ วานิช กำเนิดที่เรือนแพ เป็นห้องแถวไม้ของเจ้าหลวง อยู่หน้าคุ้มหลวง (ปัจจุบัน คือ บริเวณตลาดวโรรส) อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ สมัยเด็กท่านได้มีโอกาสได้เข้าไปเล่นในคุ้มหลวง ซึ่งขณะนั้น ในคุ้มมีการสอนการละคร และการฟ้อนรำโดยมี (พระราชชายาในรัชกาล ที่ ๕) เป็นองค์อุปถัมภ์ นางยุพดีจึง ได้มีโอกาสได้ฝึกหัดการฟ้อนรำและการละครด้วย นางยุพดี ได้สมรสกับ นาย จรัส สุขเกษม (อดีตศึกษาริการ จังหวัดเชียงใหม่) มีบุตร ๒ คน คือ นาง กอบการ เทวานาดี และ นางกาญจนา จิตภักดี
สถานที่อยู่	บ้านเลขที่ ๒๓ ถนนช้างม้อย ซอย ๒ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๒๓๔๕๒๗

<p>การทำงาน</p>	<p>เมื่อจบจากโรงเรียนการช่างสตรี ได้เป็นครูสอนที่โรงเรียน พุทธิโสภณ สอนฟ้อนรำประถม จากนั้น ๒ ปีเกิดสงครามโลก ครั้งที่ ๒ จึงย้ายไปทำงานช่วยจังหวัดเชียงใหม่ที่ช่วงสิงห์ ต่อมาได้ย้ายไปเป็นครูสอนด้านการฟ้อนรำอีกครั้งที่โรงเรียนคำเที่ยง อนุสรณ์ สอนอยู่ประมาณ ๑๓ ปีจึงย้ายไปสอนที่โรงเรียนวัด โนนทัยพายัพ ในปี ๒๕๐๐</p> <p>ในปี ๒๕๐๔ จึงได้ย้ายมาสอนที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จนกระทั่งเกษียณอายุ รวมเวลาการสอนที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ๒๒ปี</p>
<p>ผลงาน</p>	<p>ขณะเป็นครูสอนที่โรงเรียนวัด โนนทัยพายัพ หากมีการรับเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ อากันตูกะ นางยุพดีจะมีหน้าที่ฝึกซ้อม</p> <p>ขณะรับราชการที่ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ได้ริเริ่มจัดทำหลักสูตรทำฟ้อนเมือง ชื่อว่า “หนังสือแม่บท” ที่กล่าวถึงท่ารำไทยและท่าฟ้อนรำต่างๆไว้</p> <p>ในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้เข้าอบรมขับร้องเพลงไทยเดิม ที่กรมศิลปากร</p> <p>พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้เข้าอบรมครูประเคราะห์</p> <p>พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้เข้าอบรมวิชาชุดของครูสภา และในปีนี้ได้มีโอกาสนำการแสดงฟ้อนพื้นเมือง ไปแสดงที่วิทยาลัยครูเทพสตรี จังหวัดลพบุรี</p> <p>ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เสนอให้ นาง ยุพดี สุขเกษม เป็นบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปการแสดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘</p>

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์วัฒนธรรม สถาบันราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่. 2539. ประวัติและผลงานบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2538.
เชียงใหม่ : มิ่งเมือง